



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 พฤษภาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, สยามรัฐ

-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการ "เครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน" เพื่อป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, โปสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, mcoot, matchonweekly, innnews, bangkokbiznews, thebangkok biznews, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวีช่อง 5,9

- เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจเยี่ยมความพร้อมการบูรณาการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 เผยระบบสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในจ.เชียงใหม่ มีการจัดตั้งรพ.สนามกำแพง เป็นรพ.เฉพาะโรคโควิด 19 ประจำจังหวัดรักษาผู้ติดเชื้อ หากอาการวิกฤติมีรพ.นครพิงค์ และรพ.มหาราชนครเชียงใหม่รองรับ และมีหอผู้ป่วยวิกฤติที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างรพ.ประสาท กรมการแพทย์ กับคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ส่วนกลุ่มผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรง ได้จัดตั้งรพ.สนามขนาด 280 เตียง ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ จ.เชียงใหม่เริ่มดำเนินการ 29 พ.ค.นี้ สามารถขยายได้ถึง 1,000 เตียง รองรับระบบการดูแลผู้ป่วยในจ.เชียงใหม่ สำหรับมาตรการคลายล็อกหลังจากนี้ รัฐบาลต้องการให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิต ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยด้วย ซึ่งสร. เสนอข้อมูลกับ ศบค.อยู่ตลอด สำหรับเรื่องเปิดเรียน ทางกระทรวงฯ ได้นำเสนอไปหมดแล้ว ว่าควรจะทำอย่างไร ขึ้นอยู่กับทาง ศบค.จะพิจารณา

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

- เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. ติดตามการดำเนินงานของ อสม. ในพื้นที่อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พร้อมขอบคุณ อสม.ทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสร. ทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ข่าวหุ้น, workpointnews, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, สปริงนิวส์, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง)

- เสนอข่าว นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงรายงาน เป็นวันแรกที่ไม่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีผู้ป่วยกลับบ้าน กลับบ้าน 46 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 2,844 ราย เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในรพ. 117 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิต 56 ราย มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,017 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่ยื่นและเมืองอุ้งน้ หลังมีการเปิดเมือง ส่วนหนึ่งพบว่าเป็นการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศ ส่วนที่อยู่อันเป็นการระบาดภายในลักษณะแบบนี้มีโอกาสเกิดกับทุกประเทศที่มีการผ่อนคลายนโยบาย การไม่มีผู้ป่วยเพิ่มแต่อย่างการลดตก เพราะไวรัสโควิด-19 เป็นโรคใหม่ที่ค่อนข้างแปลกกว่าโรคทางเดินหายใจอื่น เพราะสามารถแพร่โรคได้แม้ยังไม่มีอาการ สิ่งสำคัญคือ อย่การลดตก ต้องเข้มข้นมาตรการภายในประเทศด้วย 3 สิ่งคือ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ขอให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามหลักทฤษฎีหากมีการเดินทางจะจัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การเดินทางจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเท่ากัน กลุ่มที่ 2 การเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงไปยังพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ และกลุ่มที่ 3 การเดินทางจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำไปยังพื้นที่ความเสี่ยงสูง ที่น่ากังวลที่สุดคือ การเดินทางในกลุ่มที่ 2 ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือจังหวัดที่เคยพบผู้ป่วยจำนวนมาก ขณะนี้ มีอยู่ประมาณ 9 จังหวัด เช่น กทม.และปริมณฑล จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม่ จ.ชลบุรี จ.สงขลา จ.ยะลา จ.นราธิวาส และ จ.ปัตตานี ซึ่งคาดเดาได้ยากกว่าขณะนี้ที่มีผู้ป่วยในพื้นที่หลงเหลืออยู่หรือไม่ ส่วนพื้นที่ที่มีผู้ป่วยจำนวนไม่มาก เชื่อว่าภายในจังหวัดสามารถจัดการกับผู้ป่วยได้หมดแล้ว สรุปได้ว่าการกักกันผู้เดินทางเชิงทฤษฎีควรกักกันผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงที่เดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ หากมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่ำมายังพื้นที่ กทม. ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องกักกันตามหลักการ จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงเดินทางไปยังจังหวัดอื่นแล้วมีการกักกันก็เป็นเรื่องที่ดี และสมเหตุสมผล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, bangkokbiznews, bluechiphai)

- เสนอข่าว นพ. วีรวัฒน์ มโนสุทธิ รองผู้อำนวยการสถาบัน กลุ่มแผนปฏิบัติการชาติฯ สถาบันบำราศนราดูร แถลง “ความร้ายแรงของโรคใช้หวัดใหญ่ ในภาวะการระบาดของโควิด-19” เตือนเข้าสู่หน้าฝน มิ.ย.นี้ ใช้หวัดใหญ่ระบาด หวั่นตรงกับช่วงผ่อนคลายนโยบาย มาตรการ โควิด-19 ส่งผลติดเชื้อไวรัส 2 โรคพร้อมกัน เพิ่มความรุนแรงของโรค ย้ำ 6 กลุ่มเสี่ยงมีอาการควรรีบพบแพทย์ ระบุไทยมีมาตรฐานไวรัสใช้หวัดใหญ่ 3 ชนิด คือ บาลอกซาเวียร์ รับประทานครั้งเดียว 2-4 เม็ดตามน้ำหนักตัว ชนิดที่ 2 โอเซลตามิเวียร์ รับประทานวันละ 2 เม็ด นาน 5 วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะคุ้นเคยยาชนิดนี้ และชนิดซานามิเวียร์ พ่นวันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน แนะนำให้หายป่วยโควิด งดมีเช็ช 30 วัน ขณะเดียวกันการศึกษายังไม่พบเชื้อก่อโรคโควิด 19 ในน้ำอสุจิ ส่วนในประเทศไทยยังไม่ผลยืนยันว่าพบเชื้อโควิด 19 ในน้ำอสุจิ รวมถึงการติดเชื้อผ่านทางน้ำอสุจิ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน หากต้องการมีเพศสัมพันธ์ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 แนะนำให้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์(สยามรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, bangkokbiznews) newtv, nationtv ทีวีช่อง 3

ประเด็นข่าว

- เสนอข่าว กรมอนามัย เผยผลประเมินกิจการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการ 77 จังหวัด ในส่วนร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม และร้านอาบน้ำ ตัดขนสัตว์เลี้ยง ว่า ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ไม่ผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ 63.08 ส่วนใหญ่เพราะไม่จัดซื้อ เบอร์โทรคนใช้บริการ ทำให้สอบสวนโรคยาก ส่วนกรณีร้านตัดผมมีการทำเล็บ บางแห่งมีนวดหน้า ถือว่าผิดหรือไม่ ขอย้ำว่า ยังไม่อนุญาตตัดเล็บ นวดหน้าในร้านเสริมสวย ดังนั้น ตอนนี้ขอให้อดใจรอการประกาศผ่อนคลายกิจกรรมระยะที่ 2 ก่อน แต่มีแนวโน้มว่าน่าจะเปิดได้แบบฟูลออฟชั่นสำหรับร้านสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 53 สูงสุดคือจุดคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ กรมอนามัยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของร้าน พนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ โดยยึดหลักการ “ลดสัมผัส ลดเวลา และลดความหนาแน่น”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thansetthakij

- เสนอข่าว กรมอนามัย เตือนทุกสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดปิดนานอาจเกิดเชื้อราได้ โดยเฉพาะพื้นที่อับชื้นต้องทำความสะอาดให้ดีกว่าก่อนเปิดให้บริการ เกรงประชาชนเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และผื่นคันตามผิวหนังได้

สื่อที่นำเสนอ : มติชน , เว็บไซต์สำนักโฆษกฯ, โพสต์ทูเดย์, business today

- เสนอข่าว กรมการแพทย์ แนะนำประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดย 1.การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ปรงสุกใหม่ๆ ร่วมกับการใช้ช้อนกลางส่วนตัว และล้างมือบ่อย ๆ 2.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 3.การออกกำลังกาย โดยต้องรักษาระยะห่างจากผู้อื่น 4.สถานที่เหมาะสม มีอากาศสะอาด และเอื้อต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน 5.เลี่ยงการใช้สารเสพติด ไม่สูบบุหรี่และไม่รับควันบุหรี่ 6.รักษาจิตใจ เพราะความเครียดทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

- เสนอข่าว แฟนเพจเฟซบุ๊ก กรมสุขภาพจิต โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความเรื่องเทคนิคการจัดการความเครียดด้วยตนเองด้วยการนวดคลายเครียด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- เสนอข่าว บุคลากร รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 7 กลับบ้าน ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายสุดท้ายของ จ.นครสวรรค์

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamsport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ทีวีทุกช่อง

- เสนอข่าว นพ.วีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงข่าว มีผู้ป่วยรายใหม่ยืนยัน 0 ราย รวมยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,017 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดเสียชีวิตอยู่ 56 ราย ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 46 ราย กลับบ้านแล้วรวม 2,844 ราย ขอให้ประชาชนอยู่ในชีวิตวิถีใหม่อยู่ตลอด โดยเฉพาะ 5 ข้อตามมาตรการหลัก คือ 1.ล้างมือ 2.สวมหน้ากาก 3.เว้นระยะห่าง 4.การทำความสะอาดพื้นผิว และ 5.ห้ามแออัด

- นายกฯ แต่งตั้ง กก.เฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีพลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการฯ เป็นประธาน

- นายกฯ ลงพื้นที่วัดระฆังโฆสิตารามติดตามการบริหารจัดการโรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบ ทางวัดได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานของ สธ. ขอให้ประชาชนร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม New Normal ทั้งระดับระว่างสุขภาพ ดูแลตนเอง ดูแล แบ่งปันคนอื่น และใช้โซเชียลและดิจิทัลในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ กล่าวได้ว่า ได้สั่งการ ก.สาธารณสุข ก.ศึกษาธิการ ก.การพัฒนาสังคมฯ ไปหาวิธีการที่จะให้โรงเรียนเปิดเทอมเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น

- นายกฯ สั่งดูแลตู้ปันสุข ติดกล้องดูพฤติกรรม สั่งการให้ ก.สาธารณสุข ก.ศึกษาธิการ ก.การพัฒนาสังคมฯ ไปหาวิธีให้โรงเรียนเปิดเทอมเวลา โดยเฉพาะในพื้นที่จราจรหนาแน่น

- สตม.เปิดโครงการตู้ปันสุข สตม. Love&Share นำตั้งตามสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล เช่นเดียวกับ ก.แรงงาน ได้นำตู้ปันสุขไปไว้บริเวณประตูด้านหน้า

- สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงข่าวการตั้งโรงงานในวัดที่มีทั้งหมด 914 แห่งใน 77 จังหวัด ขณะนี้มีแนวทางตั้งโรงงานเคลื่อนที่เหมือนดีลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้าน โดยประสานผ่านทางผู้นำชุมชน เพื่อให้ถึงมือผู้เดือดร้อนไม่ต้องไปแออัดที่วัด

- นายวิษณุ เครื่องาม รองนายกฯ เปิดเผยว่า การปลดล็อกระยะ 2 จะยึดหลักเกณฑ์เดียวกับระยะ 1 คือ 1.โอกาสเสี่ยงของบุคคล เช่น คนประเภทเสี่ยง 2.โอกาสเสี่ยงด้านสถานที่ อาทิ ห้าง ตลาด ผับ บาร์ 3.โอกาสเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมและกิจการ ส่วนจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มันเร็วไปที่จะพูดในขณะนี้ เพราะยังเหลือเวลาอีกครึ่งเดือน

- พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. แถลงข่าวจับกุมแก๊งชาวจีนกักตุนหน้า กากอนามัย พร้อมยึดของกลางได้นับหมื่นชิ้นในกรุงเทพฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก.รายวัน, thaipbs

- เสนอข่าว ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยนายกรัฐมนตรี ให้นโยบายทุกส่วนราชการดำเนินการจัดเรื่องเหลือเวลา เนื่องจากมีผลต่อเนื่องหลายเรื่อง ทั้งเรื่องการป้องกันการระบาดโควิด-19 การจราจรและการบริการประชาชน นายกฯ ให้นำข้อมูลต่างๆ ที่มีการประเมินในช่วงเวลาที่ผ่านไปวางแผนเพื่ออนาคต ตอนนี้เรื่องเวิร์คฟอร์มโฮมที่กรม.สั่งการขอให้ได้ 50:50 ซึ่งก.พ. ได้รายงานค่าเฉลี่ยเบื้องต้นก็ปฏิบัติตามได้ 50:50 แล้ว แต่จะมีบางหน่วยงานที่จะเวิร์คฟอร์มโฮมไม่ได้ 100% เช่น ฝ่ายความมั่นคง งานด้านสาธารณสุข การบริการประชาชน ซึ่งในส่วนดังกล่าวยังคงไว้เนื่องจากจำเป็นแต่ในส่วนอื่น นายกรัฐมนตรีขอให้ไปลองปรับดู เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและการทำงานสามารถเดินทางไปข้างหน้าได้และประชาชนยังได้ประโยชน์

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน , ไทยโพสต์)

- เสนอข่าว รมว.ศึกษาธิการ เผยการเรียนการสอนออนไลน์เป็นรูปแบบหนึ่งเพื่อรองรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 ในวันที่ 1 ก.ค.เท่านั้น ย้ำว่ายังให้นักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียน โดยยึดมาตรการที่ สส.กำหนดไว้ เช่น เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดอุปกรณ์ เป็นต้น รวมถึงจำกัดนักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน แต่กังวลโรงเรียนใน กทม. โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยม เพราะมีนักเรียนจำนวนมาก แต่พื้นที่จำกัด การจัดการขึ้นอยู่กับจังหวัด, สพท. และ โรงเรียนจะบริหารจัดการตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- คณะก้าวหน้า” มอบห้องตรวจ-เตียงเคลื่อนที่ให้รพ.สนามโควิดเชียงใหม่แล้ว

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- เสนอข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นพ.สสจ. และ ผอ.รพ.บุรีรัมย์ แถลงข่าวเปิด “ศูนย์ตรวจโควิด-19 ครบวงจร” ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ที่เข้ามาพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประชาชนทั่วไป ก็สามารถมาขอรับบริการตรวจได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ คนละ 3,500 บาท ซึ่งจะเปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารชั่วคราว หลังสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- เสนอข่าว จ.กระบี่ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 รักษาตัวในรพ.ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 63 แต่จะยังมีการตรวจค้นหาอย่างละเอียดต่อเนื่องส่วนสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนผันค่าขับให้เร่งดำเนินการให้ได้มาตรฐาน

สื่อที่นำเสนอ : เพจ @infectious ง่ายนิดเดียว

- เสนอข่าว เผยแพร่ข้อมูล แนะนำว่า เห็นมีการตรวจโควิด โดยเจาะปลายนิ้วรอผล 30 นาที ราคา 1,500 บาท นั้น ไม่ใช่วิธีมาตรฐาน อย่าไปเสียเงินเปล่าประโยชน์เลย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่รับรอง มีคนนำไปใช้ผลไม่แม่นยำ พบว่ามีผลบวกปลอม ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนวิจัย ตรวจสอบความแม่นยำ ความถูกต้อง รออีกสักพัก

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

- เสนอข่าว รายงานการเดินทางกลับของคนไทยในต่างประเทศ คนไทย 80 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม โครเอเชีย อิตาลี โปแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เดินทางกลับประเทศไทยถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 01.30 น. วันที่ 14 พ.ค. นอกจากนี้ยังมีอีก 3 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี 15 คน จากอินเดีย 129 คน ในจำนวนนี้เป็นพระภิกษุสามเณร 76 รูป ภิกษุณี 2 รูป แม่ชี 11 คน และจากประเทศฟิลิปปินส์ 171 คน ในจำนวนนี้มีพระภิกษุ 1 รูป

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

- เสนอข่าว นายภักดิ์ ทวีพัฒน์ ผู้ว่าฯ เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมเปิดช่องทางอากาศ-น้ำ-บก ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.นี้ แต่ผู้จะเดินทางเข้ามาต้องกรอกแบบสอบถาม รวมทั้งใช้แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ด้วยเพื่อใช้ในการติดตามสอบสวนโรค

ประเด็นผลกระทบ

1.เพจเสนอข่าวกรณี นพ.รุ่งเรือง โพสต์เฟซบุ๊ก

สื่อที่นำเสนอ เฟซบุ๊ก KonthaiUK

- เสนอข่าว โพสต์ภาพ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ระบุแคปชั่นภาพว่า นายแพทย์โฆษกสาธารณสุข กล่าว “โควิดจะอยู่นานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความรักของเราที่มีต่อในหลวง” เจ้าของเพจโพสต์ว่า กลัวไม่ได้ตำแหน่งใหญ่ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสจนพูดไม่รู้เรื่องแล้วโดยยังมีข้อความพาดพิงเบื้องสูงด้วย ทั้งนี้ เพจนำข้อมูลจากเว็บไซต์เดลินิวส์ นพ.รุ่งเรืองโพสต์ข้อความใน เฟซบุ๊กเพจสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดตรงลอก 2 ะลอก 3 มาแน่ มีข้อมูล 9 ข้อ ซึ่งข้อ 9.ระบุว่า หมอถูกถามเสมอว่า โรคโควิด อยู่กับเรานานแค่ไหน ได้ตอบว่า ขึ้นกับเรารักในหลวง พ่อของเราแค่ไหน เราปฏิบัติตามพ่อสอนเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแค่ไหน การที่เราช่วยป้องกัน ดูแลตัวเอง จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี และดีกว่าวัคซีนโควิด 19

2.เสนอยกเลิกตรวจวัดไข้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ matichonweekly

- เสนอข่าว นพ.เรวัต วิศรุตเวช จากพรรคเสรีรวมไทย โพสต์เฟซบุ๊ก เรียกร้องให้ ศบค.ยกเลิก การตรวจวัดไข้ คัดกรองทั้งที่สนามบินและทุกที่ เพราะไม่สามารถคัดกรองได้จริง ไร้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่เชื้อ โดยเผยแพร่คลิป 3 คลิป คลิปแรก คือคลิปที่เสนอญัตติด่วน สภาผู้แทนราษฎร โดยกล่าวว่า สำหรับไวรัสที่กลายพันธุ์ 2019 แม้ว่าไม่มีอาการ แม้ว่าจะอยู่ในระยะฟักตัว และยังไม่พบอาการก็สามารถแพร่เชื้อได้ ทำให้เกิดปัญหาการคัดกรองผู้ป่วยที่เข้าประเทศ ไม่แสดงอาการ สแกนอุณหภูมิก็ไม่ได้ ใช้เทอร์โมสแกนก็ไม่พบ เป็นปัญหาที่ประชาชนต้องรู้จะได้สามารถป้องกันตัว คลิป 2 ระบุว่า เป็นข้อมูลใหม่มาก ทางกรณจันบอกว่า ระยะฟักตัว 2-7วัน ประเด็นคือ ระยะฟักตัว และยังไม่มีอาการ สามารถแพร่เชื้อได้ คลิป 3 อ้างอิงจากวารสารทางการแพทย์ เดอะนิวอิงแลนด์เจอร์นัล เมดิซิน ยืนยันว่า ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแพร่เชื้อได้ในระยะที่กำลังฟักตัว สามารถแพร่เชื้อได้ด้วย

3.ความเชื่อมโยงไวรัสโควิด-19 กับโรคคาวาซากิในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : Xinhuaathai

- เสนอข่าว จนท.ทางการแพทย์ออสเตรเลียได้ร้องขอให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชชั้นนำของประเทศจัดทำรายงานระหว่างการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของออสเตรเลีย หากเชื่อมโยงไวรัสโคโรนา กับโรคคาวาซากิ หลังอาการป่วยทำให้เด็กเสียชีวิตในสหรัฐฯ แล้วอย่างน้อย 3 ราย

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

- เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งรัฐฯ(ซีดีซี) เตรียมเผยแพร่คำเตือนถึงแพทย์ให้ระงับการอักเสบอันตรายเป็นเด็ก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กลุ่มอาการลึกลับดังกล่าว ประกอบด้วยมีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนัง, มีไข้ต่อเนื่อง, อาการปวดในช่องท้อง, อักเสบ, อวัยวะอ่อนโยน 1 ส่วนทำงานไม่ปกติ และอาการอื่นๆที่คล้ายกับอาการช็อค ถูกรายงานออกมาโดยเจ้าหน้าที่ในนิวยอร์กเป็นรัฐแรก จากนั้นรัฐอื่นๆก็เริ่มรายงานเกี่ยวกับการพบเห็นอาการลักษณะดังกล่าวในช่วงสัปดาห์นี้ โดยที่ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่ยังถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ร่วมด้วย คณะกุมารแพทย์ซึ่งจัดตั้งโดยรพ.เด็กบอสตัน ให้สมุญนามอาการป่วยลึกลับนี้ว่า Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome associated with COVID-19 หรือกลุ่มอาการคล้ายโรคคาวาซากิที่อาจสัมพันธ์กับการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

- เสนอข่าว สหรัฐฯ พบกรณีเด็กป่วยเป็นโรคหายากที่ทำให้ไวรัสบางชนิดหลายจุด ใน 15 รัฐทั่วประเทศแล้ว โดยหน่วยงานสาธารณสุขกำลังตรวจสอบว่า อาการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ ในรัฐนิวยอร์กพบเด็กมีอาการคล้ายกันนี้ถึง 102 รายกระจายตัวทั่วประเทศ โดยราว 60% ในจำนวนนี้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่ประมาณ 70% ต้องเข้ารับการรักษาในห้องไอซียู และ 19% ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ เสียชีวิตไป 3 คนเป็นเด็กชายวัย 5 ขวบ, เด็กชายวัย 7 ขวบ และวัยรุ่นหญิงวัย 18 ปี เป็นที่เชื่อกันมาตลอดว่า เด็กมีความเสี่ยงป่วยรุนแรงจากไวรัสโควิด-19 น้อยกว่าผู้ใหญ่ และผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมทั้งผู้ที่มีอาการป่วยเรื้อรัง เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่า อย่างไรก็ตาม หนึ่งในข่าวดีที่เคยมีคือ เด็กจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ตอนนี้เราไม่แน่ใจแล้วว่า เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่

4. Work From Home แบบเนือยนิ่ง เสี่ยงเบาหวาน และง่ายต่อการติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- เสนอข่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีรชัย ศรีวิเศษชากร อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ และศูนย์เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เตือน Work From Home ที่สวนใหญ่ใช้ชีวิตกันแต่ในบ้าน หากเลือกรับประทานแต่อาหารสำเร็จรูป หรือสั่งแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดมารับประทาน และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีน้ำตาลในเลือดสูง และโอกาสติดเชื้อไวรัส Covid-19 ได้มากขึ้น เนื่องจากร่างกายของเราต่อสู้กับเชื้อได้น้อยลง แนะนำให้เอาใจใส่พิเศษกับการควบคุมระดับน้ำตาล และไม่ลืมที่จะตรวจสอบจำนวนยาเบาหวาน หรืออินซูลิน รวมทั้งยาร่วมให้เพียงพอ และหากอาศัยเพียงลำพังควรแจ้งผู้ที่อยู่รอบข้างให้ทราบด้วยว่า ตัวเองเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน

5.ปัญหาการแย่งชิงวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

- เสนอข่าว ความกังวลในระดับนานาชาติอย่างหนึ่ง คือประเทศใดจะเป็นประเทศแรกที่ได้รับวัคซีน ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า อาจจะมีปริมาณวัคซีนเพียงพอก่อนหลายปี เนื่องจากขณะนี้ประชากรโลกราว 70% ที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียว อาจจะขัดขวางการยุติโรคระบาดใหญ่ในพื้นที่อื่นๆ ได้ ประเทศยากจนไม่สามารถซื้อวัคซีนมาใช้ สหรัฐฯ อาจจะถูกเมิน หากมีการพัฒนาวัคซีนในประเทศในลักษณะที่ไม่พึ่งพาใคร และวัคซีนที่ได้อาจจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าวัคซีนที่ผลิตในจีนหรือยุโรป การต่อสู้ในระดับโลกซึ่งเกิดจากการที่ผู้ผลิตวัคซีนเลือกที่จะขายวัคซีนให้กับผู้ที่วางมูลค่าสูงที่สุด ประเทศที่ร่ำรวยจะกว้านซื้อและกักตุนวัคซีน ขณะเดียวกัน ประเทศที่เป็นผู้ผลิตวัคซีนก็จะกักตุนวัคซีนไว้ใช้สำหรับประชากรของตัวเอง

6. งบฯป้องกันโควิด จ.ลำปาง

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน

- เสนอข่าว กรณีกองทุนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครลำปางใช้งบฯสนับสนุนจาก สปสช.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และนำมาแจก 43 ชุมชน ปรากฏว่าวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนใหญ่ราคาสูงกว่าท้องตลาด และบางรายการเช่นเครื่องวัดอุณหภูมิที่ราคาสูงลิ่ว ใช้งานไม่ได้อย่างที่โฆษณาไว้ว่าเครื่องดี สปสช.สูงกว่าที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป กรณีเครื่องวัดอุณหภูมิที่เกิดปัญหาหว่านนำมาใช้งานจริง ทำให้อสม.บางชุมชนต้องขอบริจาคเงินจากชาวบ้านซื้อเครื่องใหม่มาใช้แทน และบางส่วนออกมาร้องเรียนสื่อมวลชน จนกระทั่งทางจังหวัด, สตง. และ ป.ป.ช. เข้าตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด อสม.บางส่วนที่ไม่อยากให้มีปัญหา ยอมที่จะนำเครื่องที่ใช้งานไม่ได้มาจำลองวัดอุณหภูมิแล้วถ่ายรูปส่งให้ดูว่านำมาใช้งานแล้ว จากนั้นก็นำวางทิ้งไว้ ก่อนจะใช้เครื่องตัวอื่นทำงานแทน ล่าสุดจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ได้ออกหนังสือด่วนถึง อบจ., เทศบาลนครลำปาง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง เพื่อให้รายงานข้อมูลการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 30 องศา, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, business today, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์)

-WHO ยกย่องความคืบหน้าในการรับมือไวรัสทั่วโลก แต่กำชับให้เฝ้าระวังการระบาดรอบสอง สอดคล้องกับที่ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังของอเมริกาเตือนว่า การเร่งเปิดเมือง นอกจากทำให้มีผู้ป่วย และเสียชีวิตเพิ่มโดยไม่จำเป็นแล้ว ยังบ่อนทำลายความพยายามในการริสตรัทเศรษฐกิจ

-จีน ออกคำสั่งจำกัดการเดินทางในมณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ หลังจากพบผู้ติดเชื้อ 6 ราย ด้านนครอู๋ฮั่น สั่งปลดเจ้าหน้าที่รัฐหลังตรวจพบผู้ป่วยเพิ่ม 6 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยในชุมชนนี้แล้ว 20 ราย

-มาเลเซีย พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ขยายมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้าย เพิ่มอีก 4 สัปดาห์ ยอดผู้ป่วยสะสมยังสูงเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน 6,656 คน และเสียชีวิต 108 ราย

ประเด็นข่าว

- **ญี่ปุ่น** ประกาศอนุมัติใช้ชุดทดสอบที่อ้างว่าสามารถตรวจโควิด 19 ได้ภายใน 30 นาที เพื่อสร้างความมั่นใจต่อชาวโลกในฐานะประเทศเจ้าภาพแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ซึ่งถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมไปแข่งขันในปี 2021
- **เกาหลีใต้** พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 26 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่ทางการเกาหลีใต้ยังคงติดตามกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับย่านไนต์คลับของกรุงโซลอย่างต่อเนื่อง
- **ฟิลิปปินส์** ขยายมาตรการล็อกดาวน์ในกรุงมะนิลาต่อไปอีก 2 สัปดาห์ถึงเดือน มิ.ย. แต่จะผ่อนคลายเป็นขั้นบันไดในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศที่ความเสี่ยงต่ำ
- **รัสเซีย** พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ มากกว่า 10,000 คน เป็นวันที่ 11 ติดต่อกัน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 242,000 คน และมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,212 คน
- **ฝรั่งเศส** เผยยอดผู้เสียชีวิต 26,991 ราย หลังพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 348 ราย ในช่วง 24 ชม.ที่ผ่านมา กลายเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจาก สหรัฐฯ อังกฤษ และ อิตาลี
- **สิงคโปร์** เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 884 ราย ในรอบ 24 ชม. ผู้ติดเชื้อสะสมรวม 24,671 ราย เป็นจำนวนสูงที่สุดในอาเซียน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในหอพัก คิดเป็นสัดส่วนราว 90%
- สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 4,357,565 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 293,216 ราย รักษาหายแล้ว 1,611,236 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ ราย 1,408,636 เสียชีวิต 83,425 ราย สเปน ติดเชื้อ 269,520 ราย เสียชีวิต 26,920 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 242,271 ราย เสียชีวิต 2,212 ราย สหราชอาณาจักร ติดเชื้อ 226,463 ราย เสียชีวิต 32,692 ราย อิตาลี ติดเชื้อ 221,216 ราย เสียชีวิต 30,911 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ สกู๊ปแนวหน้า

-กล่าวว่า การใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวเพื่อทราบพิกัด สถานที่ และช่วงเวลาของผู้ติดเชื้อเคยไป เริ่มเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลว่ารัฐจะใช้เหตุด้านการป้องกันโรค รวบรวมข้อมูลประชาชนไปใช้ทำอย่างอื่นด้วยหรือไม่ ซึ่งเครือข่ายพลเมืองเน็ตได้จัดเสวนาออนไลน์ โดยมีผู้พัฒนาโปรแกรม “หมอชนะ” อธิบายว่า ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย 3 อย่าง คือ Geolocation, Bluetooth และ QR Code และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ไทย.แคร่ จะมีการเก็บข้อมูลจากการสแกน QR Code คือ ID Line, สถานที่ และวัน-เวลาใช้บริการ ที่ผ่านมามีความพยายามให้ ไทย.แคร่ ซึ่งเป็นของภาคเอกชนส่งข้อมูลทุกอย่างเข้ารัฐ ทั้งที่หลายเรื่องไม่เกี่ยวข้อง อาจสรุปได้ว่าความไว้วางใจต่อรัฐ น่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ กรองสถานการณ์

-กล่าวว่า ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่เป็นศูนย์รายเป็นข่าวดีของคนไทยทั่วประเทศ แต่สถานการณ์ยังไว้วางใจไม่ได้ ต้องเฝ้าระวังเข้มข้นต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์ ยิ่งใกล้โรงเรียนเปิดเทอมในเดือน ก.ค.นี้ และยิ่งใกล้วันที่ 31 พ.ค. ที่จะครบการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินรอบสอง กระแสกดดัน-เรียกร้องจากฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนายกฯ ต้องคิดหนักไม่น้อยว่าสุดท้ายจะต่ออายุหรือยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-กล่าวว่า การมีผู้ป่วยเป็นศูนย์ เป็นวันแรกอย่างแท้จริง ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าประเทศไทยปลอดภัย ปลอดภัยแล้ว ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนก่อน ต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล สธ.ต่อไปอย่างเข้มงวด ให้เป็นวิถีชีวิตใหม่จนกลายเป็นความเคยชินต่อไปในอนาคต จนกว่าโรคนี้จะมีวัคซีนป้องกัน

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชน , เว็บไซต์ผจก.รายวัน , เว็บไซต์ 77 kaoded, กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา เป็นประธานพิธีปลูกต้นกัญชา เพื่อการวิจัยการผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ นพ.สำเริง แหยมกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ได้มอบใบอนุญาตในการปลูกและครอบครองกัญชา ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมบรมราชกุมารี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เป็นการย้ายต้นกัญชาปลูกในโรงเรือนระบบปิดรุ่นแรก ตามแผนการวิจัยผลิตกัญชาเชิงคุณภาพใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อผลิตวัตถุดิบกัญชาใช้ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปลูก 3,360 ต้นต่อรอบ ผลิตกัญชาสด 2,000 กก.เก็บเกี่ยวรอบแรก ก.ค.-ส.ค.นี้

เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน , เว็บไซต์คมชัดลึก, js100

-เสนอข่าว กรมอนามัย เผย “Anti-Fake News Center Thailand” เผยแพร่ข้อมูล จากกรมอนามัย หากพบว่าบุตรหลานของตัวเองถูกล่วงละเมิดทางเพศ สามารถรับมือได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ตั้งสติ ไม่แสดงอาการตกใจ โกรธ เสียใจ จะทำให้เด็กอยากเล่าเหตุการณ์ และเกิดความมั่นใจว่าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ 2. รับฟัง ไม่ขัดหรือโต้แย้งเด็ก 3. ถามหาผู้กระทำ ถ้าเด็กไม่พร้อมที่จะบอกว่าผู้กระทำเป็นใคร ให้ใช้วิธีการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนหน้าทีเด็กจะถูกกระทำ หลีกเลี่ยงการคาดคะเนข้อมูลจากเด็ก 4. เก็บหลักฐาน รวบรวมหลักฐานต่างๆ ห้ามชำระร่างกายเด็กก่อนตรวจรักษาเป็นอันดับแรก เพราะจะทำให้ไม่พบร่องรอยที่จะเป็นหลักฐานในการเอาผิดผู้กระทำ 5. ขอความช่วยเหลือ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. ตรวจรักษา หากเด็กถูกล่วงละเมิดมาเป็นเวลาหลายวัน ควรนำเด็กไปตรวจรักษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อและตรวจสอบการตั้งครรภ์